

PTGชปาล์มคอมเพล็กซ์ เล็งเดินเครื่องเดือนหน้า

ทันหุ้น - PTG ส่งสัญญาณ Q2/2561 รับอานิสงส์ยอดขาย น้ำมันปung และธุรกิจอาหารปิ้งได้สวย เล็งเป้ารายได้ปีนี้ 1.15 แสนล้านบาท พร้อมเปิด "ปาล์มคอมเพล็กซ์" เดือนมิถุนายนนี้ จะสร้างกำไร 240 ล้านบาทต่อปี **1 -> -> -> อ่านหน้า 2**



➔ PTG (ต่อจากหน้า 1)

แย้มแผนดีลร่วมทุนพาร์ตเนอร์ใหม่ หวังแตกไลน์
โลจิสติกส์

นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด
(มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่าผลงานไตรมาส
2/2561 คาดเติบโตต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ปีก่อนที่ 2.14 หมื่นล้านบาท เนื่องจากแนวโน้มยอด
ขายน้ำมันปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับบริษัทจะมีการรับ
รู้รายได้จากธุรกิจอาหารเพิ่มมากขึ้น

หลังช่วงที่ผ่านมาได้อนุมัติให้บริษัท กาแฟพันธุ์
ไทย จำกัด หรือ PUN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ PTG
ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท จิตรมาศ แคนเทอร์รี่ จำกัด ในสัดส่วน
70% ซึ่งจะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2/2561
นี้เป็นต้นไป ซึ่งโดยปกติแล้วธุรกิจในกลุ่มอาหารนั้นมี
อัตรากำไรขั้นต้นที่ดีกว่าธุรกิจน้ำมัน จึงน่าจะทำให้งบ
การเงินไตรมาสนี้ขยายตัวได้ต่อเนื่องด้วย

สำหรับผลประกอบการปี 2561 บริษัทยังคงเป้า
รายได้ไว้ที่ราว 1.15 แสนล้านบาท จากปีก่อน 84,904
ล้านบาท เพราะมองว่าแนวโน้มปริมาณการจำหน่าย

น้ำมันให้เพิ่มขึ้น 20-25% จากปีก่อน อีกทั้งบริษัทวาง
เป้าอัตรากำไรสุทธิก่อนหักภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA)
ในปีนี้อยู่ระดับ 40-45% หลังบริษัทสามารถบริหาร
ต้นทุนสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และควบคุมค่าใช้จ่าย
ในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
รายได้จากโครงการปาล์มคอมเพล็กซ์เข้าเสริม

โดยทาง PTG เตรียมเปิดเดินเครื่องผลิต
โครงการ "ปาล์ม คอมเพล็กซ์" ในช่วงเดือนมิถุนายน
2561 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีขนาดกำลังผลิตรวม 6.5
แสนลิตรต่อวัน แบ่งเป็นกำลังผลิตไบโอดีเซลอยู่ที่
4.5 แสนลิตรต่อวัน และกำลังการผลิตน้ำมันสำหรับ
ปรุงอาหารอยู่ที่ 2 แสนลิตรต่อวัน โดยเบื้องต้นคาด
โครงการนี้จะสามารถสร้างกำไรได้ราว 240 ล้านบาท
ต่อปี และทาง PTG นั้นจะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตาม
สัดส่วนการถือหุ้นในโครงการดังกล่าวที่ราว 40%

● ลุยดีลโลจิสติกส์

นอกจากนี้บริษัทยังมองโอกาสในการขยายการ
ลงทุนโครงการปาล์มคอมเพล็กซ์ระยะที่ 2 ภายใน
ปี 2563 กำลังการผลิตไบโอดีเซล 4.5 แสนลิตร
ต่อวัน ซึ่งน่าจะใช้งบลงทุนไม่เกิน 1.5 พันล้านบาท
เพื่อรองรับความต้องการใช้ไบโอดีเซลในตลาดที่ยัง
ขยายตัวต่อเนื่อง ตลอดจนยังมีแผนนำธุรกิจปาล์ม
คอมเพล็กซ์เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) ภายในปี 2564 หลังจากที่เปิด
ดำเนินการครบทั้ง 2 ระยะแล้วด้วย

นายรังสรรค์ กล่าวเสริมว่า ไม่เพียงเท่านั้น
ปัจจุบันทาง PTG อยู่ระหว่างการเจรจากับพาร์ตเนอร์
รายใหม่จำนวนหลายราย ซึ่งมีทั้งบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหุ้นไทยและบริษัทนอกตลาด เพื่อร่วมทุน
ดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจรเพิ่มเติม

รวมทั้งดูแลบริหารธุรกิจในเครือของบริษัทที่
เกี่ยวข้อง หวังให้เห็นความชัดเจนในปีหน้า ซึ่งหาก
ทุกอย่างเป็นไปตามที่วางไว้ น่าจะกลายเป็นอีกประเด็น
บวกช่วยสนับสนุนรายรับและการเติบโตในระยะยาว
ตลอดจนเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนให้สัดส่วนกำไร
จากธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับน้ำมันขยับเพิ่มเป็น 60%
ในปี 2565 จากปีนี้ที่คาดไว้ราว 20%